

Số: 20 /TB-UBND

Lai Châu, ngày 18 tháng 4 năm 2012

## THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Lê Xuân Phùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Lai Châu năm 2011, triển khai Kế hoạch công tác năm 2012**

Ngày 05/4/2012 đồng chí Lê Xuân Phùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng BCĐ Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Lai Châu năm 2011, triển khai Kế hoạch công tác năm 2012. Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo: Các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên BCĐ Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh, thành viên BCĐ Dự án phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh, Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã...

Sau khi nghe các báo cáo trình bày của các sở, ngành Thường trực BCĐ, Hội nghị đã nghe các ý kiến tham gia phát biểu và làm rõ thêm nội dung các hoạt động công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

Năm 2011, các cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm của tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện; huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Các ngành chức năng đã triển khai nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS, mại dâm; làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai nhiều biện pháp, phát hiện, bắt giữ hàng trăm đối tượng phạm tội về ma túy, đưa ra truy tố và xét xử những vụ án về ma túy đảm bảo nghiêm minh đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Do vậy, tình hình hoạt động của bọn tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy cơ bản được kiểm chế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, trong quá trình chỉ đạo, thực hiện vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót cần sớm được khắc phục:

- Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; có lúc có nơi chưa được thường xuyên; chưa có chiều sâu và mang tính hình thức. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng chức năng chưa được chặt chẽ, thống nhất.

- Tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; số nhiễm HIV mới còn tăng (tăng 8,17% so với năm 2010), đối tượng bị lây nhiễm tập trung chủ yếu ở lứa tuổi từ 17-39 (độ tuổi lao động) chiếm 82%; công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện hiệu quả thấp; vấn đề quản lý, giáo dục, giúp đỡ tạo công ăn việc làm cho người nghiện ma túy sau cai nghiện trở về tái hòa nhập cộng đồng còn hạn chế, đặc biệt là tỷ lệ tái nghiện cao (trên 90%), nhưng chưa có biện pháp hữu hiệu để khắc phục.

- Tình hình tội phạm về ma túy đã được kiềm chế nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng cả về số vụ, tính chất và thủ đoạn hoạt động; đáng quan tâm là tình trạng tái trồng cây thuốc phiện ở một số địa bàn vẫn còn xảy ra; việc xử lý vi phạm hành chính, hình sự đối với những đối tượng trồng cây thuốc phiện chưa được triệt để và kiên quyết.

Nguyên nhân có nhiều nhưng chủ yếu là do: Công tác tuyên truyền chưa sâu rộng, thiết thực; một số cấp uỷ, chính quyền chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống ma túy, mại dâm, cai nghiện; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các lực lượng có lúc, có việc chưa chặt chẽ; lực lượng tham gia đấu tranh, phòng, chống còn mỏng.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh trong năm 2012, phấn đấu đạt bằng được mục tiêu: Từng bước kiềm chế và giảm đối tượng, địa bàn lây nhiễm HIV, nghiện các chất ma túy, mại dâm, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về ma túy, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. UBND tỉnh yêu cầu Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tổ chức chỉ đạo, thực hiện tốt Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị và Thông tri số 09-TTr/TU, ngày 18/11/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lai Châu về việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới"; chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của Chính phủ;

Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy, triệt phá các tụ điểm phức tạp ma túy và tệ nạn ma túy. Thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, biện

pháp đấu tranh, ngăn chặn nguồn ma túy thâm lậu từ bên ngoài vào địa bàn Lai Châu; đặc biệt tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các phương tiện giao thông, kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng vận chuyển trái phép các chất ma túy ở các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Nâng cao hiệu quả công tác điều tra xử lý tội phạm; làm tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử kịp thời các vụ án nghiêm trọng, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, đồng thời tiếp tục chọn một số vụ án điển hình đưa ra xét xử lưu động nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm và đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm về ma túy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không trồng cây có chất ma túy; phát hiện phá, nhổ triệt để diện tích đã gieo trồng; xử lý kiên quyết các trường hợp có hành vi trồng cây có chất ma túy trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đầu tư chuyển đổi cây trồng, vật nuôi thay thế cây thuốc phiện.

Thực hiện các biện pháp kiềm chế sự gia tăng người nghiện; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy; thường xuyên rà soát số người nghiện ma túy để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, không để phát sinh số người nghiện mới. Đẩy mạnh, phát huy hiệu quả công tác cai nghiện tại các trung tâm và cai tại gia đình, cộng đồng; từng bước giảm dần tỷ lệ tái nghiện. Phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý người nghiện và quản lý sau cai ngay tại gia đình và cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh thực hiện Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy.

2. Triển khai hiệu quả 09 chương trình (04 dự án thành phần) của công tác phòng, chống HIV/AIDS; chú trọng đến việc triển khai thí điểm Đề án điều trị, thay thế nghiện các chất thuốc phiện bằng Methadol, trước hết tập trung chỉ đạo triển khai điểm ở một số địa bàn trọng điểm như thị xã Lai Châu...; chương trình tiếp thị xã hội bao cao su VipPlus, phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc và mở rộng can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV đến đối tượng mại dâm.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS, huy động toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tốc độ gia tăng của HIV; đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông về phòng chống HIV/AIDS đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối tượng nguy cơ cao, bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, phù hợp với từng thành phần dân tộc, quan tâm đến đối tượng là công nhân, lao động tại các doanh nghiệp; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp các ngành, các tổ chức xã hội trong triển khai nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS, thực hiện lồng ghép chương trình phòng, chống HIV/AIDS với phòng, chống ma túy, mại dâm và các chương trình khác.

3. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm trên địa bàn. Đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm hoạt động mại dâm và xử lý nghiêm minh số vụ việc, đường dây hoạt động mại dâm được phát hiện; giảm hoạt động mại dâm trá hình dưới mọi hình thức trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, cơ sở karaoke...; phấn đấu không để phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh.

4. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp. UBND các huyện, thị xã tổ chức Hội nghị bàn triển khai nhiệm vụ năm 2012, chỉ đạo, rà soát, kiểm tra xử lý dứt điểm việc tái trồng cây thuốc phiện (nếu có). Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc việc chỉ đạo triển khai của các cấp, các ngành nhất là các địa bàn trọng điểm. Làm tốt công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhất là chương trình mục tiêu quốc gia, tài trợ của các tổ chức quốc tế để hỗ trợ cho công tác đấu tranh phòng chống HIV, phòng chống ma túy, mại dâm. Quan tâm làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

Căn cứ nội dung Thông báo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc, triển khai, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Tỉnh uỷ;
- TT UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thị xã;
- VPUB: Lãnh đạo, chuyên viên;
- Lưu: VT, VX.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Đặng Trần Thắng**